

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 133 /UBND-VP

Vĩnh Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chủ động kiểm soát và thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, gắn với yêu cầu đảm bảo các điều kiện thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người từ 00 giờ ngày 13/5/2021 đến hết ngày 30/5/2021:

1.1. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, Trung tâm Y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. Khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch.

1.2. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

1.3. Các cơ sở tôn giáo không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người; trong trường hợp thật sự cần thiết và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự, nghiêm túc khai báo y tế.

1.4. Tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ cao gồm: Cơ sở làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, karaoke với mọi hình thức; xông hơi, massage; các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng, dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà (gym, yoga, billiards,...); các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có tổ chức hát với nhau; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.



1.5. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn; bán lẻ; xổ số kiến thiết; khách sạn, nhà nghỉ; cơ sở lưu trú; nhà hàng; các cơ sở kinh doanh ăn, uống, cà phê,...) trừ các cơ sở nêu tại điểm 1.4 mục này; khu tập luyện thể thao ngoài trời, khu di tích, khu vui chơi giải trí được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế như: Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm khoảng cách an toàn khi tiếp xúc,... Trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế thì buộc tạm dừng hoạt động.

1.6. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức làm việc một cách phù hợp và bảo đảm an toàn tuyệt đối về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đông người chưa cần thiết; không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động như: Hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng,...

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền quyết định và phải thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm như: Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bố trí chỗ ngồi hợp lý, thực hiện giám sát về y tế, khai báo y tế khi tham dự,...

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp sau:

2.1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành quản lý của chính quyền và huy động sự tham gia của Nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy, UBND huyện; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để xảy ra tụ tập đông người; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân không tổ chức và tham gia các sự kiện tập trung đông người. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và ngành Giao thông vận tải trong hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh (đường bộ, đường thủy); căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố, tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Giao thông vận tải tạm dừng hoạt động, giãn cách trên phương tiện vận chuyển hành khách công cộng,...khi thật sự cần thiết.

2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, các trường THPT, THCS và THPT trên địa bàn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc sớm kế hoạch năm học 2020 – 2021 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng phải đảm bảo chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh; các điểm, dịch vụ mua bán, kinh có tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành Y tế. Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành có liên quan quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoài huyện làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

2.5. Trung tâm Y tế

- Rà soát và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện về các khu cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo đủ nhân lực, vật tư y tế, phương án phòng, chống dịch Covid-19 và phương án khi có dịch xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời tổ chức phun hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

- Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh và thực hiện nghiêm việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo quy định tại Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Tham mưu Sở Y tế, UBND huyện về việc mua sắm các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm..., đảm bảo đủ phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và công tác phục vụ bầu cử trên địa bàn huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương như: Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 và Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020, Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;... tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện **chậm nhất ngày 28/5/2021** (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện).



2.6. Công an huyện tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch hoặc các trường hợp tạm trú bất hợp pháp, có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn giao thông gắn với xử phạt những trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

2.7. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo khẩn trương triển khai Công điện số 597/CD-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 541/CD-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 30/4/2021 và Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ và Công văn này đến các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn để thực hiện. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để kịp thời chỉ đạo cơ quan y tế có biện pháp ngăn chặn khi có bệnh dịch xảy ra liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

2.8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tăng cường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch; thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch để người dân nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, để chủ động phòng chống dịch, không hoang mang, hoảng sợ. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết cho mọi người hiểu rõ những tiện lợi khi sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào phòng, chống dịch như: Ứng dụng Bluezone, NCOVI, Mã QR Code,...

2.9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, khẩn trương thành lập các Tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo theo hệ thống khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 2343/MTTW-BTT ngày 08/5/2021. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn; vận động cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi đi bầu cử như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn, tránh đi bầu cử tập trung cùng một thời điểm,...

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức và cá nhân tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Công văn này; khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP + CVNC;
- Lưu: VT, nvdung "HT".



Huỳnh Tấn Phi

